

# ด่วนที่สุด



ที่ มท 0808.3/ว 122

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 และแบบสำรวจข้อมูลการวัดประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาให้รางวัลการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2552 พร้อมคำอธิบายเพื่อให้จังหวัดส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่กรอกข้อมูลตามแบบสำรวจข้อมูลฯ โดยขอให้จังหวัดรวบรวมแบบสำรวจข้อมูลฯ และจัดทำแบบสรุปจำนวนและรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมการคัดเลือก พร้อมทั้งแผ่นบันทึกข้อมูลส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 มกราคม 2553 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 2139 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 นั้น

เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอชักชวนแนวทางดำเนินการตามหนังสือสั่งการดังกล่าวข้างต้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบเพิ่มเติม ดังนี้

1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรอกแบบสำรวจข้อมูลฯ พร้อมบันทึกข้อมูลดังกล่าวลงในแผ่นบันทึกข้อมูล (Excel File) และจัดส่งแบบสำรวจข้อมูลฯ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลดังกล่าวให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทั้งนี้ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรวบรวมและจัดส่งแบบสำรวจข้อมูลฯ และแผ่นบันทึกข้อมูลดังกล่าว พร้อมสรุปจำนวนและรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมฯ ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ 29 มกราคม 2553 หากพ้นกำหนดให้ถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ประสงค์จะเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นรางวัลดังกล่าว

2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งแบบสำรวจข้อมูลฯ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลตามข้อ 1 ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเท่านั้น โดยไม่ต้องส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยตรง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบต่อไป

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

18 มกราคม 2553



ส่วนนโยบายการคลังและพัฒนารายได้  
สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น  
โทร/โทรสาร 0-2241-8898